

Tích tụ ruộng đất - yêu cầu tất yếu



Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, 100% diện tích được cấy bằng máy.

Hiện nay, ngành Nông nghiệp đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và không ít thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả gắn với nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thì tích tụ, tập trung ruộng đất đang trở thành yêu cầu tất yếu.

Để án tài cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định tăng quy mô đồng ruộng thông qua việc thúc đẩy quá trình thuê, góp đất trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ không sử dụng hoặc không muốn sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ khác thuê là điều kiện cho những đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Là địa phương đã thực hiện thí điểm tích tụ, tập trung đất đai ngay từ khi thực hiện cơ cấu ngành Nông nghiệp, hết năm 2019, Thái Bình đã có 14.929,28ha đất nông nghiệp được tích tụ. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 17.409,28ha đất tích tụ, tập trung thông qua các hình thức: thuê đất, góp đất; chuyển nhượng quyền sử dụng và liên kết sản xuất. Huyện Kiến Xương, địa phương hiện có nhiều hộ

nông dân đang sử dụng hàng héc-ta ruộng để gieo cấy "cùng trà, cùng giống, cùng kỹ thuật thâm canh", tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Kiến Xương, ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý (Kiến Xương) được sự hỗ trợ của Chi ủy Chi bộ thôn, HTX DVNN xã Vũ Quý vận động bà con cho ông thuê ruộng để tích tụ thành vùng sản xuất quy mô lớn. Hàng trăm hộ dân đã đồng ý giao ruộng cho ông sản xuất với quy mô 50 mẫu chuyên sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm. Ông Dân cho biết: Vụ mùa năm 2020 là vụ thứ 4 tới liền tiếp gieo cấy trên vùng đất tập trung này. Toàn bộ diện tích gieo cấy các giống lúa có giá trị hàng hóa cao, được thị trường ưa chuộng. Nhờ gieo cấy tập trung trong khung thời vụ và chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất lúa luôn ổn định; toàn bộ lúa thu hoạch được Công ty Cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty Giống cây trồng Kiến Xương, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Apollo (Hà Nội) thu mua với giá thỏa thuận theo hợp đồng từ đầu vụ. Sản xuất tập trung quy mô lớn sau khi trừ chi phí có lãi hơn 500.000 đồng/sào, cao gấp hơn 2 lần so với sản xuất đơn lẻ...

Về xã Bình Định (Kiến

Xương), nơi quy hoạch 6 vùng sản xuất lúa giống tập trung với diện tích 329ha, bằng 58% diện tích gieo cấy lúa toàn xã. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy là nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi, quy hoạch đất nông nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài nhằm đưa công tác tích tụ đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trở thành "chìa khóa" tháo gỡ các trở ngại để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Cùng với các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện, Đảng ủy, chính quyền xã đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương khuyến khích tập trung, tích tụ ruộng đất qua việc tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, phương thức sản xuất từ quy mô hộ sang hình thức tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất cùng doanh nghiệp, lấy hiệu quả làm mục tiêu, sản xuất theo quy hoạch và yêu cầu của thị trường. Đến nay, toàn xã có 6 cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 36ha. Vụ xuân vừa qua, HTX liên kết với các công ty thu mua gần 950 tấn thóc cho nông dân, đem lại giá trị kinh tế

cao gấp 1,5 lần so với sản xuất tự do.

Không chỉ giúp nông dân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập, làm giàu ngay tại quê hương, tập trung, tích tụ ruộng đất đang là bàn đạp thúc đẩy việc hiện đại hóa ngành Nông nghiệp của tỉnh. Triển khai thực hiện để án tài cơ cấu ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố đã quy hoạch được vùng "cánh đồng lớn" kết hợp với chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đồng ruộng, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Không chỉ tạo diện mạo mới trên đồng ruộng, tích tụ ruộng đất cũng thúc đẩy việc tổ chức sản xuất nông nghiệp khoa học hơn, thuận lợi cho ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; nâng suất lao động, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng cao; thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh có 175 cánh đồng lớn, trong đó 3.894ha được bao tiêu sản phẩm, tăng đáng kể thu nhập cho người dân so với sản xuất tự do. Riêng trong sản xuất lúa gạo, theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nông dân đã đầu tư 145 máy cấy do liên doanh với nước ngoài sản xuất, 300 máy của Công ty TNHH Trần Đại Nghĩa (Tiền Hải), trên 10.000 máy khác phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất và tưới, tiêu đạt 100%; khâu thu hoạch đạt trên 80%; đang phấn đấu đến năm 2025, 100% diện tích lúa được cấy bằng máy.

Việc thúc đẩy tích tụ ruộng đất sản xuất cánh đồng lớn theo chủ trương của tỉnh trong nông nghiệp đang ngày càng khẳng định sự đúng đắn và phù hợp với thực tiễn phát triển sản xuất nông sản hàng hóa trong thị trường hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản trên thị trường.

NGÂN HUỖN

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Cùng với nông dân trong cả nước, những năm qua nông dân Thái Bình không ngừng đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động.

Năm 1996, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà Phạm Thị Ngán, xã Tây An (nay là thị trấn Tiên Hải), huyện Tiên Hải đạp xe một mình đến các chợ đầu mối trong tỉnh, rồi ngược lên các trung tâm thương mại ở Hà Nội để tìm hiểu thị trường, sưu tầm những mẫu sản phẩm may tre mà khách hàng ưa chuộng để về làm, tìm hướng làm giàu. Sau đó, bà sáng tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm mới, cách tân kiểu dáng, thêm họa tiết hoa văn vào các sản phẩm may tre đan rồi đem chào hàng khắp nơi. Nhờ bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, bà Ngán đã thổi hồn để những bẹ ngô, bèo bồng thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xinh xắn, đẹp mắt, hấp dẫn người mua. Với nỗ lực không mệt mỏi, sự say mê và luôn sáng tạo, bà đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên với số lượng hơn 20.000 sản phẩm. Thành công ban đầu đã thôi thúc bà Ngán sản xuất thêm nhiều mặt hàng cói, mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều nước như: Thái Lan, Na Uy, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Hà Lan, Australia và Trung Quốc. Hiện nay cơ sở sản xuất may tre đan xuất khẩu của bà Ngán tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động trong và ngoài tỉnh với mạng lưới hơn 100 tổ sản xuất, tạo việc làm thời vụ cho nhiều hội viên nông dân với thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Cuối năm 2015, anh Nguyễn Văn Mới, thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ cùng 12 hộ dân trong thôn thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản cá lồng trên sông Luộc. Mô hình nuôi cá lồng của gia đình anh Mới cùng các hộ dân trong Tổ hợp tác được đầu tư bài bản với hệ thống lồng, bệ chịu lũ và hạn chế



Mô hình của nông dân Trần Thị Nhân, xã Tiên Đức (Hưng Hà) áp dụng kỹ thuật trồng dưa trong nhà lưới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

thấp nhất tác động của thời tiết tới môi trường nuôi. Để bảo đảm cho cá sinh trưởng và phát triển tốt, anh Mới đã dùng kết cấu 3 tấm lưới để tạo độ bền và chắc chắn cho lồng nuôi, lồng đen với lỗ to anh dùng để tạo độ chắc và giúp cho người nuôi không bị cuốn lồng trôi. Mỗi lồng nuôi anh dùng những tấm lưới xanh, mỏng để tránh những vật trôi nổi trên sông bị cuốn vào lồng nuôi, giúp nâng cao sức đề kháng cho cá, nâng suất và hiệu quả nuôi cũng tăng theo. Anh Mới cho biết: Với 12 lồng nuôi trên 5.000 cá điều hồng, hơn 3.000 cá chép, 1.500 cá trắm đen, sau khi trừ chi phí đầu tư mô hình của gia đình thu về hơn 600 triệu đồng/năm. Chính việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi cá lồng trên sông Luộc đã giúp đời sống của các thành viên trong Tổ hợp tác ngày một khấm khá hơn, nhiều thành viên có điều kiện mở rộng sản xuất với hơn 20 lồng cá, một năm bình quân thu về từ 60 - 70 tấn cá các loại. Hiện nay thương hiệu cá lồng của Tổ hợp tác đã vươn xa khắp các tỉnh trong cả nước. Thời gian tới, Tổ hợp tác sẽ tập trung tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ nhau về vốn, giống, tạo điều kiện để các thành viên có thể tiếp cận mua thực

ăn trả chậm, yên tâm sản xuất. Bà Ngán, anh Mới chỉ là hai trong hàng vạn nông dân Thái Bình biết khai thác tiềm năng, thế mạnh, lợi thế về đất đai, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, mang lại lợi ích cho người lao động và cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Để phát huy vai trò của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tổ chức hội đã phát động sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thu hút đông đảo hội viên tham gia. Giúp hội viên yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu, 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho hàng trăm nghìn hội viên vay hàng nghìn tỷ đồng. Các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, cây trồng, con vật nuôi... trị giá hơn 701 tỷ đồng và hơn 927.000 ngày công lao động. Hàng năm, các cấp hội nông dân cũng đã phối hợp miễn 3.000 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 250.000 lượt hội viên, tổ chức được hàng trăm cuộc tham quan, trao đổi học

tập kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hình thành hàng trăm trang trại do nông dân làm chủ, bình quân mỗi trang trại tạo việc làm từ 10 - 20 lao động góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong 5 năm (2015 - 2020), toàn hội có hơn 83% hội viên đăng ký tham gia phong trào, qua bình chọn có hơn 75% số hội viên đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Thông qua phong trào thi đua góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn trên 2%, gần bằng một nửa mức bình quân cả nước.

Có thể khẳng định, mỗi cán bộ, hội viên nông dân với trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đã không quản ngại vất vả, khó khăn, chung tay cùng cộng đồng kiến tạo nên những giá trị vật chất, tinh thần, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê theo hướng văn minh, hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình. Đặc biệt, trong những năm qua, nông dân Thái Bình cũng là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới góp phần đưa Thái Bình trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

TIẾN ĐẠT

Vượt lên thách thức của dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp nói chung, lĩnh vực sản xuất hàng may mặc nói riêng; không ít doanh nghiệp phải cắt giảm lao động và doanh thu tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, vẫn có những doanh nghiệp biết vượt qua thách thức, tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình. Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh (Công ty Trường Sơn Thịnh) ở cụm công nghiệp Mê Linh, huyện Đông Hưng là một điển hình.

Như các doanh nghiệp lĩnh vực ngành hàng may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, khi dịch Covid-19 bùng phát ở trong nước và nhiều nước trên thế giới, Công ty Trường Sơn Thịnh cũng phải đối mặt với khủng hoảng rất khó khăn. Thiếu nguồn nguyên liệu, thiếu đơn hàng sản xuất, các đơn hàng đã ký với đối tác tại Mỹ và châu Âu phải tạm dừng, sản phẩm làm ra không thể xuất khẩu ngay được là những gì doanh nghiệp phải hứng chịu. Ông Vũ Duy Hân, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để lo đủ việc làm cho công nhân, chúng tôi phải đón đầu xúc tiến thương mại, duy trì bán hàng truyền thống và tìm đối tác mới. Đáng mừng là trong lúc khó khăn, chúng tôi vẫn ký được một số đơn hàng xuất khẩu sang Hàn

Quốc và Nga bảo đảm việc làm cho công nhân đến hết tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá thành mỗi đơn hàng giảm khoảng 30% so với trước. Đây là lý do vì sao thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động trong Công ty đều giảm từ 6 triệu đồng xuống 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù thu nhập giảm nhưng hơn 550 công nhân của Công ty Trường Sơn Thịnh vẫn phấn khởi, chuyên tâm làm việc và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân tổ lập trình cho biết: Trong điều kiện khó

khăn của dịch Covid-19, công nhân không bị sa thải, có việc làm ổn định là chúng tôi mừng lắm rồi. Lương thấp một chút cũng không sao vì nó chỉ có tính chất đột xuất trong thời điểm dịch bệnh này; đó cũng là sự sẻ chia, đồng cảm của công nhân chúng tôi với lãnh đạo doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Còn chị Lê Thị Hòa, đảng viên Chi bộ Công ty cho biết: Là đảng viên nên lúc có khó khăn chúng tôi càng phải gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động giỏi, lao động sáng tạo cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Người lao động đoàn kết và biết san sẻ khó khăn với doanh nghiệp đã tiếp thêm sức sống cho Công ty Trường Sơn Thịnh vươn lên. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội và đơn hàng sản xuất ít, Công ty đã chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống nhà xưởng, máy móc, đổi mới quy trình quản lý điều hành và chất lượng doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Trường Sơn Thịnh đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn WRAP đủ điều kiện để xuất khẩu hàng hóa vào

thị trường Mỹ và một số thị trường khó tính khác. Tổng giám đốc Vũ Duy Hân cho biết thêm: Gặp khó khăn, chúng tôi càng quyết tâm xây dựng, duy trì uy tín của doanh nghiệp, giữ vững chất lượng của sản phẩm để chinh phục thị trường mới và củng cố niềm tin của đối tác khách hàng truyền thống. Chúng tôi cũng tận dụng triệt để kênh thương mại điện tử: website, mạng xã hội, email, sms để xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; trao đổi thông tin, hình ảnh cho đối tác và tiến hành ký kết hợp đồng các đơn hàng sản xuất. Chính vì vậy, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về thị trường đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Trường Sơn Thịnh vẫn ký được một số đơn hàng xuất khẩu đi các nước như Mỹ, EU, Nga và Hàn Quốc.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nên dù tốc độ tăng trưởng bị sụt giảm do khó khăn dịch bệnh nhưng 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Công ty Trường Sơn Thịnh vẫn ước đạt hơn 45 tỷ đồng. Điều quan trọng hơn cả, duy trì việc làm và ổn định cuộc sống cho công nhân chính là nỗ lực lớn rất đáng ghi nhận của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

KHẮC ĐUẤN



Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công nhân Công ty TNHH Dệt may Trường Sơn Thịnh vẫn cố việc làm, thu nhập ổn định.

